



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ หากตรวจสอบทราบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ชั้น ๒ และหากมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
โดยวิธีการสัมภาษณ์และปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนบุคคล)สังกัด สำนักปลัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุขุม สีนสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนบุคคล) สังกัด สำนักปลัด

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายศรารุช แซ่แต่	



(นายสุขุม สีนสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน